



Những chuyển biến tích cực trong công tác kiểm tra của Đảng bộ tỉnh Đắk Nông

❖ **Đường Hồng Thắng***

Nhận thức rõ công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ quan trọng góp xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh; trong nhiệm kỳ 2015- 2020, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng theo đúng quy định. Nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát được xác định trọng tâm, có trọng điểm, xuất phát từ yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị, trong đó đã tập trung những vấn đề nổi cộm của địa phương, như công tác quản lý đất đai, bảo vệ rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác cán bộ (việc sử dụng bằng cấp không hợp pháp)...

Quy trình, phương pháp công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng được thực hiện nền nếp, hiệu quả, bảo đảm nguyên tắc, thẩm quyền quy định. Các cuộc kiểm tra giám sát được nâng

cao, có sự chuyển biến rõ nét về chất lượng, hiệu quả.

Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 17.712 đảng viên có 3.406 cấp ủy viên các cấp, chiếm 19,22%. Cấp ủy các cấp đã xem xét, thi hành kỷ luật 27 tổ chức đảng (tăng 14 tổ chức so với nhiệm kỳ trước).

Cấp ủy và UBKT 2 cấp xem xét, quyết định thi hành kỷ luật 1.243 đảng viên; trong đó, cấp ủy viên các cấp bị thi hành kỷ luật 379 đồng chí (chiếm 30,49%). Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thi hành kỷ luật 23 đảng viên; UBKT Tỉnh ủy thi hành kỷ luật 50 đảng viên; ban thường vụ huyện ủy và tương đương thi hành kỷ luật 117 đảng viên; UBKT cấp huyện kỷ luật 262 đảng viên; đảng ủy cơ sở và chi bộ kỷ luật 791 đảng viên.

Trong các cuộc kiểm tra giám sát, năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập 2 đoàn kiểm tra chuyên đề về kiểm tra vai trò lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đất đai, quản lý, bảo vệ rừng dọc Quốc lộ 14 đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Đắk

Song và công tác quản lý đất đai, quản lý, bảo vệ rừng dọc Quốc lộ 28 đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Đắk Glong. Sau kết luận kiểm tra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao cho UBKT Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra, kết luận 1 tổ chức đảng và 2 cán bộ, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; đồng thời, kỷ luật bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đắk Song nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với đồng chí Lê Viết Sinh, Phó chủ tịch UBND huyện Đắk Song.

Hiện nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đang chỉ đạo và giao cho UBKT Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, thi hành kỷ luật Đảng đối với đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế do vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

* Ủy viên UBKT
Tỉnh ủy Đắk Nông

Tiến hành kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Đoàn Văn Quỳnh, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ; xem xét, thi hành kỷ luật đảng đối với đồng chí Ngô Xuân Đông, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Krông Nô và đồng chí Nguyễn Đăng Ánh, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Nô do có vi phạm, khuyết điểm trong công tác ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện không đúng theo quy định về pháp luật đất đai... Điều này cho thấy sự quyết tâm chính trị cao Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo quy định, đúng như tinh thần nêu trong Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 "... công tác kiểm tra, giám sát là khuôn phép, xử lý kỷ luật Đảng nghiêm minh, không có vùng cấm".

Từ kết quả của công tác kiểm tra giám sát, nhất là việc xử lý nghiêm đối với cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng có khuyết điểm, vi phạm đã góp phần ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm, giúp cấp ủy giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong dư luận, tạo sự

đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước.

Tuy nhiên, một số cấp ủy, tổ chức đảng nhận thức chưa đúng mức, đầy đủ về vai trò, nhiệm vụ, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành luật của Đảng; một số UBKT chưa chủ động trong việc phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, thiếu quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả còn thấp; xem xét, xử lý kỷ luật một số vụ việc còn chưa nghiêm, còn biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm. Giám sát chuyên đề hình thức, chất lượng chưa cao. Nguyên nhân là do cấp ủy một số nơi chưa thật sự coi trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Tổ chức đảng buông lỏng vai trò lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên. Tính tự giác phê bình, tự phê bình của một số tổ chức đảng và đảng viên còn yếu.

Từ thực tiễn và hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng bộ tỉnh Đắk Nông trong thời gian qua, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:

Thứ nhất, cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy các cấp phải nhận thức thật sâu sắc và đầy đủ hơn nữa vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ này. Ngành Kiểm tra tỉnh cần tập trung tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; các quy định, quyết định, hướng dẫn của Trung ương và các văn bản của tỉnh liên quan.

Thứ hai, cấp ủy, UBKT các cấp thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; phát huy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm; tăng cường nâng cao chất lượng công tác kiểm tra chấp hành và công tác giám sát. Nội dung kiểm tra giám sát cần tập trung, ưu tiên vào lĩnh vực trọng tâm, khâu đột phá đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu của tỉnh lần thứ XII và những địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, sai phạm được dư luận quan tâm. Trong đó, công tác quy hoạch, quản lý đất đai, bảo vệ rừng, đất rừng; công tác thu hút vốn đầu tư, thực hiện dự án; công tác cải cách hành chính; công tác tổ chức và cán bộ... cần phải tập trung kiểm tra giám sát quyết liệt.



Thứ ba, Ngành Kiểm tra tình phải tiếp tục đổi mới, phát huy hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra giám sát phải giữ vững các nguyên tắc của Đảng, thực hiện đúng phương châm “chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả”.

Cấp ủy, UBKT các cấp cần chủ động phát hiện sớm, ngăn ngừa các khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên, không để khuyết điểm trở thành vi phạm, vi phạm nhỏ trở thành vi phạm lớn, vi phạm ít nghiêm trọng trở thành vi phạm nghiêm trọng, vi phạm của một người trở thành vi phạm của

nhiều người. Khi đã phát hiện dấu hiệu vi phạm phải kịp thời kiểm tra, xem xét, giải quyết dứt điểm. Kết luận kiểm tra giám sát phải rõ ràng, minh bạch; xử lý vi phạm phải thật sự thận trọng, công tâm, khách quan, chặt chẽ, nhưng cũng phải nghiêm minh, không có “vùng cấm”, “ngoại lệ”. Kịp thời công khai kết quả xử lý trên phương tiện thông tin báo chí để tăng cường giáo dục, răn đe...

Thứ tư, tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. UBKT các cấp cần đẩy nhanh tiến độ kiểm tra, kết luận đối với tổ

chức đảng, cán bộ, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm; thực hiện tốt việc chỉ đạo, hướng dẫn của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới trong công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng.

Thứ năm, quan tâm, kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT các cấp bảo đảm đủ số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp phải không ngừng nâng cao trình độ, kiến thức, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, tâm huyết và trách nhiệm cao trong nghề; phải thực sự có bản lĩnh, dũng khí đấu tranh và gương mẫu trong cuộc sống và công tác... □

Thành phố Hồ Chí Minh... (Tiếp theo trang 16)

42.000 km², chiếm tỷ trọng lớn trong xuất nhập khẩu thông qua nhóm cảng lớn nhất cả nước. Với thế mạnh có cảng biển và chuỗi đô thị biển đang trên đà phát triển mạnh mẽ, kết nối quốc tế và khu vực, Thành phố Hồ Chí Minh đang giữ vững vai trò nhạc trưởng trong Liên kết vùng với 8 tỉnh lân cận và là đầu mối giao thương quốc tế của Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên và Nam Trung bộ. Với sự ra đời những “cửa ngõ” hàng không và cảng biển quốc tế mới, như Long Thành, Cái

Mép-Thị Vải, Bến Tre, Trần Đề... Chuỗi đô thị biển Vũng Tàu - Cần Giờ - Gò Công tại Vịnh Cần Giờ tạo “mặt tiền” biển để chủ động đón nhận các cơ hội phát triển kinh tế biển giá trị gia tăng cao và giao dịch hàng hải quốc tế. Đây là những yếu tố giúp cho Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một thành phố “cửa ngõ” kết nối mạnh hơn nữa với khu vực và quốc tế.

Nếu như 46 mùa xuân trước Thành phố Hồ Chí Minh nơi hộ tụ của các đoàn quân giải phóng, nơi kết thúc thắng lợi Chiến dịch Hồ

Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã ghi đậm dấu ấn vào trang sử hào hùng của dân tộc: “Thành phố Hồ Chí Minh quê ta, đã viết lên thiên anh hùng ca; thiên anh hùng ca ngàn năm sáng chói; lưu danh đến muôn đời...”; thì mùa Xuân năm 2021 này, Thành phố Hồ Chí Minh với nhiều những bước đi đổi mới, sáng tạo sẽ tiếp tục viết lên những khúc ca mới, khúc ca của khát vọng phát triển, tiên phong đi trước kéo con tàu kinh tế Việt Nam vươn ra hội nhập toàn cầu. □